

TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG NĂM HỌC 2023-2024

Chiều ngày 20/11/2023, trường THCS Phúc Đồng tổ chức Hội khỏe Phù Đồng năm học 2023-2024 nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thiết thực, bổ ích, để các em học sinh phát huy sức trẻ, hướng tới mục tiêu “*nhanh hơn - xa hơn - cao hơn*”, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể chất trong nhà trường, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”.

Mở đầu chương trình cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngân – Phó Bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng nhà trường đã tiếp nhận ngọn đuốc của đoàn rước đuốc và thắp sáng ngọn đuốc của Hội khỏe Phù Đồng trường THCS Phúc Đồng năm học 2023-2024.

Tại buổi lễ, cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngân – Phó Bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu khai mạc hội khỏe Phù Đồng.

Tiếp theo chương trình là màn đồng diễn aerobic của HS khối 8,9. Các bạn HS lớp 6A5 đã có bài đồng diễn thể dục thể hiện sức mạnh Phù Đồng- đại diện cho sức mạnh, niềm tin, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác “*Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*” của tuổi trẻ trường THCS Phúc Đồng. Và kế thúc phần đồng diễn là bài thể dục nhịp điệu giữa giờ của các bạn HS khối 8,9.

Đồng thời, các vận động viên học sinh nhà trường đã tranh tài sôi nổi ở môn thi đấu là kéo co.

Không chỉ học sinh tham gia hội khỏe Phù Đồng mà các thầy cô giáo nhà trường tích cực hưởng ứng phong trào với phần thi kéo co đầy ấn tượng. Từ đó thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên của trường THCS Phúc Đồng.

Thông qua hoạt động này, trường THCS Phúc Đồng luôn xác định rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện nâng cao thể chất là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh của nhà trường. Hội khỏe Phù Đồng năm nay cũng là dịp để nhà trường đánh giá về công tác giáo dục thể chất, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao trình độ, tổ chức giảng dạy của đội ngũ giáo viên thể dục. Đồng thời, phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu, thi đấu đạt thành tích cao để bồi dưỡng, tập luyện chuẩn bị đội tuyển tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đồng các cấp.

Một số hình ảnh của Hội khỏe Phù Đồng:



Nghi lễ rước đuốc của hội khỏe Phù Đồng



Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngân – Phó Bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc hội khỏe Phù Đồng.



Cô giáo Nguyễn Thị Hậu – đại diện tổ trọng tài tuyên thệ



Em Vũ Ngọc Huy – 7A4 đại diện các VĐV tuyên thệ



Các màn đồng diễn thể dục







Phần thi kéo co của các lớp



Phần thi kéo co của các thầy cô giáo